



ประกาศสถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตามประกาศสถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย ของสถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จำนวน ๑ ตำแหน่ง
ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้ดำเนินการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคลกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

๑. ประเมินสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน) โดยการสัมภาษณ์

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ

๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล ตำแหน่งแพทย์แผนไทย คือ
๐๐๑ นางสาวฉัตรลดา วงษ์ศิริ

๓. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

๔. หลักฐาน และอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน

๕. เกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยได้คะแนนแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๖. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านสมรรถนะ ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมิน ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัตร์รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และทางเว็บไซต์ www.pmnidat.go.th

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซึ่งถือว่ามีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
ครั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครของผู้สมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนดในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ หรือตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
ตั้งแต่นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายลำชา ลักขณาภิชนัชช)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี